

ชื่อเรื่อง	รายงานโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม
ผู้ศึกษา	นายสันติกร รักสองหมื่น
สถานศึกษา	โรงเรียนตระพังพิทยาคม ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ปีการศึกษา	2561

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินการส่งเสริมวินัยนักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม และ 2) เพื่อศึกษาผลการส่งเสริมวินัยนักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นการส่งเสริมวินัยนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ ด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรม และวินัยด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม โดยหลักการบริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 จำนวน 384 คน โดยแยกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จำนวน 14 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีทั้งหมด 5 ฉบับ แยกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จำนวน 2 ฉบับ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการดำเนินการส่งเสริมวินัยนักเรียน โรงเรียนตระพังพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 โดยการดำเนินกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมอบรมวินัยนักเรียน และกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่านักเรียนมีความสุขต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในทางที่ดีขึ้น มีความเข้าใจ รับทราบกฎระเบียบของโรงเรียน และเต็มใจปฏิบัติตาม มีส่วนร่วมในกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ นักเรียนมีความสุขในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมย่อยในแต่ละกิจกรรม มีความเข้าใจจุดมุ่งหมายของกิจกรรมส่งเสริมวินัยในแต่ละกิจกรรมย่อย ส่งผลต่อการมีวินัยของตนเอง นักเรียนมีความตระหนักต่อการเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ยินดีให้ข้อมูลแก่ครูในกิจกรรมการคัดกรองนักเรียน เรื่องต่าง ๆ ยอมรับตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงและมีปัญหา เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลา และขั้นตอนที่กำหนด ทุกคนมีความตั้งใจมุ่งมั่น มีความพยายามร่วมกันรับผิดชอบทำงาน มีการ

ร่วมอภิปรายและสรุปผลการทำกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและบรรลุผลตามเป้าหมายของกิจกรรมทุกกิจกรรม

จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยพบว่า หลังจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ส่งผลให้ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนตระพังพิทยาคม มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา ลดลงจาก ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 20.86 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ ร้อยละ 6.88

ผลการศึกษาความพึงพอใจของ ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดำเนินการโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน โดย ครู มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X} = 4.60$, S.D. = 0.48) นักเรียน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X} = 4.88$, S.D. = 0.32) และ ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X} = 4.77$, S.D. = 0.53) และจากการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียน ได้รับรางวัลหรือผลงานเชิงประจักษ์ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ